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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๔.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร ์ กรรมการ 
๓. ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักด์ิ  ศรสีวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๙. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๔.๐๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ประธานฯ  นํ า เสนอ ว่า  เ พ่ือ ให้การ ดํา เ นินงานและการพัฒนางาน วิชาการ                     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงนําเสนอเพ่ือทราบ ร่วมกัน   
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๒  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ประธานฯ นําเสนอว่า ขณะน้ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงขอให้คณบดีเข้าไปศึกษาข้อมูลดังกล่าวที่มีการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะโครงสร้างการ
บริหารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งขณะน้ีได้รวมเป็นสํานักปลัดกระทรวง           
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
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  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช้ัน 
๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หน้า         
จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไข วาระที่ ๔          
เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ โครงการท่ี ๖ : รับนักศึกษาเข้าทํางาน แก้ไขข้อความจาก “จบใหม่” เป็น 
“สําเร็จการศึกษาใหม่” 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ 
 ประธาน นําเสนอว่า เ พ่ือให้การดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  รอบที่ ๓  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้พิจารณา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง              
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจาก
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเน่ือง) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒            
รอบที่ ๔ ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องระบบการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง            
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี ๒ ปี 
(ต่อเน่ือง) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๔                 
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วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 

 ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอว่า ตามท่ี
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการรายงานข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ (CHE Curriculum 
Online : CHECO) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตร และคณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ สกอ. 
ผ่านระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) ได้ระยะหน่ึงแล้ว แต่เน่ืองจากมีบางหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ดําเนินการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจาก
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และนักศึกษาใกล้จะเรียนครบหลักสูตรแล้วน้ัน คณะขอให้มหาวิทยาลัย
ติดตามผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๖.๒ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรับนักศึกษา 
  ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําเสนอว่า  
  ๑.  มหาวิทยาลัยควรมีการเทียบโอนประสบการณ์สําหรับนักศึกษาที่สนใจเรียน     
ในภาคอุตสาหกรรม ให้ใช้ระยะเวลาเรียนจากหลักสูตร ๒ ปี อาจจะเรียนแค่ ๑ ปี โดยการเทียบโอน
ประสบการณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรแก้ระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการเทียบโอนประสบการณ์
ซึ่งน่าจะเป็นอีกช่องทางที่สามารถเพ่ิมจํานวนนักศึกษาภาค กศ.บป. ได้มากขึ้น   
  ๒. “เครดิตแบงก์” การเก็บหน่วยกิต เปิดโอกาสสําหรับคนทํางาน ซึ่งผู้เรียน
สามารถนําผลการเรียนรู้มาสะสมไว้ในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งระบบน้ีให้ความสําคัญกับการศึกษาแก่        
ผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน โดยรูปแบบการเรียน ๑ ภาคเรียนอาจจะเรียนแค่ ๑-๒ วิชา โดยสะสมหน่วยกิตได้
เรื่อยๆ มหาวิทยาลัยไม่กําหนดช่วงเวลาของการสําเร็จการศึกษา ให้ผู้เรียนเก็บรายวิชาไปเร่ือยๆ 
เพราะคนทํางานมีค่อนข้างมากที่ต้องการจะมาเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 
  ๓.  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะต้องการทราบข้อมูลการสมัครแบบวันต่อวัน 
เพ่ือที่คณะจะได้มีข้อมูลไปดําเนินการต่อ  และหากเป็นไปได้คณะต้องการรับสมัครนักศึกษาเอง         
ในกรณีที่คณะออกแนะแนวแล้วนักศึกษาสนใจและติดต่อมาท่ีอาจารย์ในสาขาวิชาน้ันโดยตรง            
แล้วหลังจากน้ันคณะจะนําเงินค่าสมัครมาชําระที่มหาวิทยาลัยภายหลัง 
  ๔.  ควรปรับหลักสูตรเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือ
รัฐบาล แต่จะติดปัญหาที่อาจารย์สําเร็จการศึกษามาหลายปีแล้ว และเป็นหลักสูตรเดิมๆ หากจะ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ก็พบปัญหาด้านศักยภาพของอาจารย์ที่ทําให้พัฒนาหลักสูตรใหม่ไม่ได้                    
จึงมีข้อคิดเห็นว่าช่วงการปิดภาคเรียน ต้องการให้มหาวิทยาลัยออกประกาศเพื่อรองรับให้อาจารย์
สามารถออกไปฝึกทักษะในสถานประกอบการเพ่ือศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนํามาใช้ในการสอน
นักศึกษาหรือนํามาพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒  วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒                     หน้า  ๔ 

 

 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


